



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ โทร.๑๑๐

ที่ วธ ๑๐๐๑.๒/ ๓๕

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

### เรื่องเดิม

ตามที่ ศูนย์คุณธรรม ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ และประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของศูนย์คุณธรรมตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของศูนย์คุณธรรมเรียบร้อยแล้ว นั้น

### ข้อเท็จจริง

เนื่องจากกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขอปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ, ระยะเวลาและวงเงินงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เนื่องจากปรับเปลี่ยนขอบเขตงานและเนื้อหาในการสร้างต้นแบบการเรียนรู้เสมือนจริงจากการใช้องค์กรต้นแบบและขอบเขตงานเดิมเป็นการพัฒนาระบบงาน ๒ ระบบไปพร้อมกัน คือระบบสนับสนุนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System – PMS) ทั้งนี้ได้ศึกษาทางเทคนิคในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว แต่แต่ละระบบต้องพัฒนาแยกส่วนกัน ไม่สามารถพัฒนาพร้อมกันได้ โดยการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System – PMS) จำเป็นต้องมีการศึกษากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ ในลักษณะ Customize Program ให้สอดคล้องกับกระบวนการเดิม ส่วนระบบสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Package แต่ละโมดูล เพื่อให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอปรับปรุงขอบเขตงานและงบประมาณ เพื่อแยกส่วนในการพัฒนาระบบดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการนั้น

### ข้อเสนอ

กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร (งานพัสดุ) ได้วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นแล้ว เห็นควรปรับปรุงตามที่ขอปรับปรุงตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมต่อไป

(นางสาวรัตนติญาภรณ์ ร่มเย็น)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร



ประกาศ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เรื่อง ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) เนื่องจากปรับเปลี่ยนขอบเขตงานและเนื้อหาในการสร้างต้นแบบการเรียนรู้เสมือนจริง จากการใช้องค์กรต้นแบบและขอบเขตงานเดิมเป็นการพัฒนาระบบงาน ๒ ระบบไปพร้อมกัน คือระบบสนับสนุนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System – PMS) ทั้งนี้ได้ศึกษาทางเทคนิคในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ละระบบต้องพัฒนาแยกส่วนกันไม่สามารถพัฒนาพร้อมกันได้ โดยการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System – PMS) จำเป็นต้องมีการศึกษากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ ในลักษณะ Customize Program ให้สอดคล้องกับกระบวนการเดิม ส่วนระบบสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Package แต่ละโมดูล เพื่อให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอปรับปรุงขอบเขตงานและงบประมาณ เพื่อแยกส่วนในการพัฒนาระบบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องขอปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ศูนย์คุณธรรม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี)

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

รายละเอียดแบบท้ายประกาศปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (E6402000003) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รหัสแผน	กลุ่มงาน	รายการ	งบประมาณ	โครงการ/วัตถุประสงค์/ปริมาณ	ระยะเวลา (เดิม)	เฉพาะ กลุ่มงาน		เฉพาะงานพิเศษ ตรวจสอบ	
							งบประมาณ / ระยะเวลา ที่เพิ่มเติม	หมายเหตุ	รายการ เพิ่มเติม/ปรับปรุง/ยกเลิก	ว.ค.ป ที่ปรับปรุง
๓	P๒๓๐๐๐๘๖๗๓	ศูนย์ข้อมูลและ เทคโนโลยี สารสนเทศ	จ้างจัดทำระบบสนับสนุนการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่และการทำงานเป็นผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System-PMS)  เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (บป.1) จ้างพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System-PMS)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านคุณธรรมความดี / รหัส งบประมาณ ๖๔๕๐๖๑	ม.ค.-64	๓) ๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๓) มี.ค.๖๔	1) เพิ่มเติม 3) ปรับปรุง ระยะเวลา+วงเงิน งบประมาณ	
๖	P๒๓๐๐๐๐๐๖๗	ศูนย์ข้อมูลและ เทคโนโลยี สารสนเทศ	จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซต์บริหารการ ออนไลน์	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านคุณธรรมความดี / รหัส งบประมาณ ๖๔๕๐๖๓	ธ.ค.-63			1) เพิ่มเติม 3) ปรับปรุงระยะเวลา	
๓	P๒๓๐๐๐๐๐๖๗	ศูนย์ข้อมูลและ เทคโนโลยี สารสนเทศ	จ้างพัฒนาระบบนิยามแอปพลิเคชันในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมเสริมสร้าง (AR)	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านคุณธรรมความดี / รหัส งบประมาณ ๖๔๕๐๖๓	ม.ค.-64			1) เพิ่มเติม 3) ปรับปรุงระยะเวลา	